

Phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

17:46 23/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 23/8, tại Trà Vinh, Cụm thi đua Bắc Sông Hậu-Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ chủ đề “Vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới”.



Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Tăng Chí Huấn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phóng viên trong cụm học tập, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Trung ương, đến giữa năm 2024, cả nước có khoảng 78%

số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó khoảng 1.860 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 283 đơn vị cấp huyện thuộc 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 43,9% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước, trong đó 3 huyện đã đạt nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, cả nước có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tại Trà Vinh, đến nay, 85/85 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Trà Vinh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang hoàn thiện thủ tục trình Trung ương thẩm định, công nhận.

Theo ông Tăng Chí Huấn, những kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ phóng viên, nhà báo. Không chỉ tuyên truyền các thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, báo chí còn góp phần phát hiện, phản ánh khó khăn, vướng mắc, biểu hiện tiêu cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Qua đó giúp trung ương, địa phương có góc nhìn đa chiều, kịp thời điều chỉnh những bất cập để chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, các hội viên, phóng viên trong cụm chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở lĩnh vực này thời gian tới.

Ông Trần Bá Thảo, Chi hội Báo Đồng Tháp chia sẻ những kinh nghiệm trong tuyên truyền nông thôn mới của Báo Đồng Tháp. Trong đó, đơn vị chú trọng khai thác mảng đề tài chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới như, Chương trình mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu số hóa toàn bộ quy trình, nghiệp vụ nộp hồ sơ, chấm điểm, tự động chấm điểm, xếp hạng...; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp thông minh... bà Nguyễn Thị Xuân Tươi, Chi hội Báo Vĩnh Long cho rằng, các cơ quan báo chí cần có sự đổi mới trên các phương diện để nâng cao hiệu quả thông tin, đáp ứng nhu cầu công chúng. Trong quá trình tuyên truyền, bên cạnh bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, các địa phương chú trọng tính đặc thù, đặc trưng vùng miền tạo sự khác biệt, hấp dẫn bạn đọc và người xem, nghe đài.

Với đặc thù là tỉnh có gần 32% dân số là đồng bào Khmer, bà Thạch Thị Sóc Kha, Trưởng phòng Biên tập Khmer, Báo Trà Vinh chia sẻ những đóng góp của Báo Trà Vinh chữ Khmer trong xây dựng

nông thôn mới tại địa phương này. Báo Trà Vinh chữ Khmer luôn đồng hành, tích cực tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương để truyền tải kịp thời đến độc giả là chư tăng, đồng bào Khmer, giúp họ hiểu hơn quyền lợi, nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới. Đây còn là cầu nối, kênh thông tin quan trọng để tăng cường đối thoại giữa chính quyền với đồng bào Khmer, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, biểu dương những đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cụm. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn với Hội Nhà báo các tỉnh trong quá trình hoạt động do nguồn thu hạn hẹp.

Để công tác tuyên truyền về nông thôn mới đạt hiệu quả thời gian tới, ông Trần Trọng Dũng yêu cầu, Hội Nhà báo các tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của báo chí, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh vai trò phản biện của báo chí trong xây dựng chương trình nhằm thu hút độc giả, bạn nghe và xem đài. Qua đó, ngành chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập, với mục tiêu cao nhất là mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đội ngũ hội viên, phóng viên trong cụm thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến xây dựng nông thôn mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong quá trình tuyên truyền, hội viên, phóng viên của cụm cần quan tâm đến tính đặc thù miền Tây Nam Bộ, đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương để tăng hàm lượng thông tin, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-trong-tuyen-truyen-xay-dung-nong-thon-moi>